

## สพม.เข้มทุจริตสอบครูผู้ช่วยปี 58 วาง 5 ขั้นตอนสกัด-เอาผิด ชรก.ครูเปิดติว

● นำเสนอเมื่อ 6 ต.ค. 2558

"กิตติพงษ์" ผอ.สพม.เขต 39 เผย วาง 5 ขั้นตอน คมเข้มการทุจริตสอบครูผู้ช่วยปี 58 เตือนอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างจะสามารถช่วยให้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ และหากพบวาทาราชการครูหรือผู้บริหารคนใดเปิดการติวจะดำเนินการตามขั้นตอนของราชการอย่างเด็ดขาด

ดร.กิตติพงษ์ พิพัฒน์ติวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปิดเผยว่า ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 นั้น การรับสมัครสอบแข่งขันดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันแล้ว มีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 แยกตามกลุ่มวิชาดังนี้

กลุ่มวิชาภาษาไทย 41 ราย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 50 ราย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 64 รายกลุ่มวิชาฟิสิกส์ 30 ราย กลุ่มวิชาเคมี 28 ราย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 145 รายกลุ่มวิชาพลศึกษา 164 รายกลุ่มวิชาดนตรีสากล 8 รายกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 230 รายกลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 34 รายและกลุ่มวิชาเกษตรกรรม 70 รายรวมทั้งสิ้น 864 ราย

ดร.กิตติพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการคุมเข้มในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ใต้วง 5 ขั้นตอนสำหรับตรวจสอบและกำกับดูแล คือ 1.การสแกนตัวผู้สมัครสอบทุกคนโดยเครื่องสแกนตรวจจับวัตถุโลหะ Walkthrough แบบเดินผ่าน และแบบ Handheld ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองพิษณุโลก มาดำเนินการตรวจในช่วงก่อนเข้าห้องสอบทุกวิชา 2.การแต่งกายของผู้เข้าสอบ (ชายและหญิง) ให้แต่งกาย สวมเสื้อยืด ไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป่า กางเกงวอร์ม และรองเท้า ควรเป็นรองเท้ากีฬา ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด 3.ทางหน่วยสอบได้จัดเตรียมปากกา ดินสอดำ 2บี ยางลบดินสอดู อุปกรณ์เหลาดินสอดู ให้ผู้เข้าสอบเอง 4.ห้ามผู้เข้าสอบแข่งขันนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบและ 5.ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำข้อสอบ

"ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ขอเรียนว่า อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างจะสามารถช่วยให้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ และหากพบวาทาราชการครูหรือผู้บริหารคนใดเปิดการติวจะดำเนินการตามขั้นตอนของราชการอย่างเด็ดขาด" ดร.กิตติพงษ์ กล่าว

กำหนดการสอบแข่งขัน ภาค ก ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 สอบภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 ภาค ค ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก และประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และทางเว็บไซต์ <http://www.secondary39.go.th/>

ที่มา [คมชัดลึก ฉบับวันที่ 6 ต.ค. 2558 \(กรอบบ่าย\)](#)